



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโคก

เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการเก็บภาษีป้าย การจดทะเบียนพาณิชย์ การขออนุญาตใช้เสียง และการขออนุญาตฆ่าโค กระบือ สุกร

ตามข้อ ๑๗ ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อรับรองการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พร. เสนอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติการทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. ๒๔๙๙ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๙๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านโคก เป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand ๔.๐ ดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านโคกจึงยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน โดยให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านโคก ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ห้ามเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านโคก เรียกเก็บสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการเก็บภาษีป้าย การจดทะเบียนพาณิชย์ การขออนุญาตใช้เสียง และการขออนุญาตฆ่าโค กระบือ สุกร

๒. กรณีจำเป็นต้องใช้เอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ในการเก็บภาษีป้าย การจดทะเบียนพาณิชย์ การขออนุญาตใช้เสียง และการขออนุญาตฆ่าโค กระบือ สุกร ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านโคก แจ้งหน่วยงานราชการที่เป็นผู้ออกเอกสารราชการดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อให้จัดส่งข้อมูลหรือสำเนาเอกสารราชการนั้นมาเพื่อประกอบคำขอ เว้นแต่ผู้ขอรับบริการมีความประสงค์จะนำเอกสารราชการนั้นมาแสดงเพื่อประกอบคำขอด้วยตนเอง

๓. กรณีจำเป็นต้องคัดสำเนาเอกสารรายการบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน หรือเอกสารราชการอื่น ให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านโคกเป็นผู้จัดทำสำเนาเอกสารดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทำสำเนาดังกล่าวนั้นจากผู้ขอรับบริการ

๔. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒1 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนาย สิงห์ทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก